



ที่ ศธ ๐๔๓๒๔/ ๑๐๓๑

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี
๓๐๐ ถนนดำเนินเกษม อำเภอเมืองเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๐๐๐

๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ประกาศผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ "รางวัลเพชรพริบพรี"
(Growth Mindset Phetpriebree)

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย .ประกาศผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ "รางวัลเพชรพริบพรี" จำนวน ๑ ชุด

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ได้ดำเนินการประกาศการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ "รางวัลเพชรพริบพรี" (Growth Mindset Phetpriebree) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา อัตราจ้างทุกตำแหน่งและนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ได้รับการส่งเสริมให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีผลงานดีเด่นที่เป็นที่ประจักษ์ และสร้างขวัญและกำลังใจในการพัฒนาการศึกษาให้สะท้อนการจัดการศึกษาคุณภาพสูงของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

บัดนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ได้ดำเนินการพิจารณาออกแบบตราสัญลักษณ์ "รางวัลเพชรพริบพรี" (Growth Mindset Phetpriebree) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอุทัย คำสีหา)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

โทร.๐-๓๒๔๐-๐๖๘๔

โทรสาร.๐-๓๒๔๐-๐๖๘๔



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี
เรื่อง การประกวดการพิจารณาออกแบบตราสัญลักษณ์ “รางวัลเพชรพริบพรี”
(Growth Mindset Phetpribree)

ตามที่ได้มีการจัดตั้งศูนย์บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และบรรลุความเป้าหมายการจัดการศึกษา อีกทั้งเพื่อให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ได้รับการส่งเสริมให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีผลงานดีเด่นที่เป็นที่ประจักษ์ และสร้างขวัญและกำลังใจในการพัฒนาการศึกษาให้สะท้อนอัตลักษณ์ การจัดการศึกษาคุณภาพสูงของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ๔ สาขา ได้แก่ ๑. นวัตกรรมจัดการศึกษา ๒. วิจัยทางการศึกษา ๓. ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษาของจังหวัดเพชรบุรี ๔. เด็กและเยาวชนผู้สร้างชื่อเสียงมาสู่จังหวัดเพชรบุรี เพื่อให้ครู ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้าง บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ได้รับการส่งเสริมให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีผลงานดีเด่นที่เป็นที่ประจักษ์ และสร้างขวัญและกำลังใจในการพัฒนาการศึกษาให้สะท้อน การจัดการศึกษาคุณภาพสูงของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี จึงได้จัดประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์รางวัลเพชรพริบพรี " (Growth Mindset Phetpribree) นั้น

บัดนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกการออกแบบตราสัญลักษณ์ “รางวัลเพชรพริบพรี” (Growth Mindset Phetpribree) รางวัลชนะเลิศ ๑ รางวัล ได้แก่ นางสาวทัศนียา อ่วมเมือง ครูโรงเรียนท่าสายวิทยา ได้รับรางวัล ๕,๐๐๐ บาท

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖

(นายอุทัย คำสีหา)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี



นางสาวทัศนียา อ่วมเมือง

ความหมายของตราสัญลักษณ์

"เพชร สื่อถึงความมีสติปัญญา ความแข็งแกร่ง บริสุทธิ์และมีค่าสูงมีรากฐานอันมั่นคง เปรียบได้กับการเจียรไนส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถการเรียนรู้และการปฏิบัติให้เกิดทักษะและสัมฤทธิ์ผลสูงสุดอันจะนำสู่การพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน รวมทั้งพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้มีความรู้ มีจิตใจอันเปี่ยมด้วยคุณธรรมและ มีความรู้เป็นเลิศ

เขาวัง หรือ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี เป็นสัญลักษณ์ของเมืองเพชรบุรีออกแบบเป็นสีทองสื่อถึงความเจริญรุ่งเรืองของจังหวัดเพชรบุรี โดยมีตราสัญลักษณ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สื่อถึงการศึกษาเปรียบเสมือนหัวใจสำคัญของการพัฒนาโดยมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรีเป็นศูนย์กลางการสะท้อนการจัดการศึกษาคุณภาพสูง

รัศมี ออกแบบเป็นสีฟ้าเหลือง แทนค่าความเจริญรุ่งเรืองทางปัญญา คำว่าเพชรพริบพริซึ่งอยู่ในกรอบลายกนก สื่อถึงรางวัลเพชรพริบพริ "